



St Leonard's College  
An education for life.

# ประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย

## VCE เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งนำเสนอการยอมรับในระดับสากล และเส้นทางสู่การศึกษาและการจ้างงานในอนาคต

ประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย (Victorian Certificate of Education - VCE) เป็นวุฒิการศึกษาที่นักเรียนในรัฐวิกตอเรียส่วนใหญ่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปี 12 (ม. 6)

หลักสูตร VCE ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนสองปี วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ดเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงเร่งรัดหลักสูตร VCE ของตนได้โดยการเรียนรู้วิชาของชั้นปี 11 (ม. 5) ในชั้นปี 10 (ม. 4) และวิชาของชั้นปี 12 (ม. 6) ในชั้นปี 11 (ม. 5) ข้อได้เปรียบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการกับความท้าทายของการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายได้ดีขึ้นโดยการกระจายรายวิชาของ VCE ออกไปในระยะเวลาสามปีแทนที่จะเป็นสองปีและเรียนน้อยวิชาลงในที่สุดท้าย

นักเรียนที่เรียนจบวิชาของชั้นปี 12 (ม. 6) หนึ่งวิชาในชั้นปี 11 (ม. 5) ยังอาจมีโอกาที่จะเรียนวิชาเสริมระดับมหาวิทยาลัยในปี 12 (ม. 6) ได้อีกด้วย วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของชั้นปีหนึ่งในระดับมหาวิทยาลัยที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียซึ่งอาจจะสามารถเทียบโอนเข้าในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตได้

VCE เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นโดยมีภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับเพียงวิชาเดียว นักเรียนสามารถเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะหรือเลือกวิชาต่าง ๆ จากสาขาวิชาที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้ยังนำมาใช้ในช่วงปีต่อปีอีกด้วย ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับการเรียนการสอนของพวกเขาเพื่อที่จะสำรวจความสนใจหรือจุดแข็งใหม่ ๆ ได้ เรามีรายวิชา VCE ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสนใจ จุดแข็งและฝันใฝ่ในอนาคตของตนได้

เมื่อสำเร็จหลักสูตร VCE แล้ว นักเรียนจะได้รับคะแนนการจัดอันดับผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) ซึ่งใช้ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

### วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร VCE รวมไปถึง\*

การบัญชี, คอมพิวเตอร์ประยุกต์, ปฏิบัติการสร้างสรรคงานศิลปะ, ชีววิทยา, การจัดการธุรกิจ, เคมี, ภาษาจีนในฐานะภาษาแรก, ภาษาวัฒนธรรมและสังคมจีน, ภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองระดับสูง, คลาสสิกศึกษา, การละคร, เศรษฐศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริม, ภาษาอังกฤษศึกษา, การศึกษาอาหาร, คณิตศาสตร์พื้นฐาน, ภาษาฝรั่งเศส, คณิตศาสตร์ทั่วไป, ภูมิศาสตร์, สุขภาพและพัฒนากา มนุษย์, ประวัติศาสตร์, วิชาพัฒนาการประวัติศาสตร์, กฎหมายศึกษา, วรรณคดี, วิธีการทางคณิตศาสตร์, สื่อ, ดนตรี, สังคิตวิจัย (การค้นคว้าทางดนตรี), การแสดงดนตรี, กิจกรรมกลางแจ้งและสิ่งแวดล้อมศึกษา, ปรัชญา, พลศึกษา, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, การเมือง, ศาสนาและสังคม, ภาษาสเปน, คณิตศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญ, วิศวกรรมระบบ, การละครศึกษา, ทัศนสื่อสารและการออกแบบ

\* วิชาเหล่านี้จะเปิดสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมเท่านั้น